

**HƯỚNG DẪN****Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV  
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; căn cứ Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này.

- Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các cấp bộ đoàn nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác tuyên truyền, tham gia các tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Các cấp bộ đoàn xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động phải đảm bảo trang trọng, rộng khắp, hình thức đa dạng, phong phú, đúng thời điểm (trước, trong và sau khi bầu cử), tránh lãng phí.

**II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN****1. Nội dung tuyên truyền**

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); tiến hành việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại

hội Đảng lần thứ XII, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

- Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

- Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các kỳ bầu cử trước và tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 51-CT/TW, đó là: (1) Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. (2) Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. (3) Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. (4) Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử. (5) Bổ sung tỷ lệ hợp lý đại biểu đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. (6) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử.

- Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt

chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo....

- Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như: (1) Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là bảo đảm các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn. (2) Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. (3) Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. (4) Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc,

- Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử..., giới thiệu các gương thanh niên là đại biểu được đề cử, các gương thanh niên ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên

tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

- Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; quá trình diễn ra và kết quả bầu cử của các ngành, địa phương, khu vực, vùng, miền trên toàn quốc. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân tham gia bầu cử ra nước ngoài và sự quan tâm, dư luận tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước.

- Tăng cường sự chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, nhất là những cử tri lần đầu tham gia bầu cử (đủ 18 tuổi) và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên các kênh thông tin của Đoàn. Đây là cơ hội để những cử tri lần đầu tham gia bầu cử được hiểu và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân.

## 2. Hình thức tuyên truyền

- **Tuyên truyền trực quan:** Các cấp bộ đoàn chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động cổ động trực quan như: Khẩu hiệu, pano, áp phích mang nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử tại trụ sở làm việc, ở nơi công cộng, khu đông dân cư với các khẩu hiệu như sau:

+ *Tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!*

+ *Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 22 tháng 5 năm 2016!*

+ *Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!*

+ *Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm!*

+ *Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!*

+ *Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!*

+ *Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội của các công dân trẻ!*

+ Tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- **Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng:** Tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử qua báo chí, website thuộc hệ thống Đoàn Thanh niên. Sử dụng hình thức phỏng vấn tọa đàm, phóng sự, giao lưu trực tuyến, mở các chuyên đề, chuyên mục thường xuyên, định kỳ về bầu cử. Khuyến khích đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tuyên truyền đúng định hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua các trang mạng xã hội đang được giới trẻ yêu thích sử dụng như: Facebook, Blog, Twitter, Youtube...

- **Tuyên truyền qua các hình thức khác:**

+ Tuyên truyền thông qua các hoạt động Đoàn, Hội; trong các đợt sinh hoạt chi đoàn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đại biểu thanh niên trong danh sách đề cử và các đại biểu thanh niên ứng cử tự nguyện cách thức viết chương trình hành động; giải đáp những thắc mắc cho các đại biểu trẻ tham gia ứng cử tại địa phương.

+ Tổ chức trao đổi, đối thoại về chương trình hành động của cử tri trẻ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

+ Tổ chức giao lưu, gặp mặt tư vấn cho cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử đảm bảo lựa chọn đúng theo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

### **III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

#### **1. Đợt một, từ 20/3/2016 đến 15/4/2016:**

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử như: Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân...

#### **2. Đợt hai, từ 16/4/2016 đến 22/5/2016:**

Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan và các hình thức khác về: Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và các thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động bầu cử trên toàn quốc.

**3. Đợt ba, từ 23/5/2016 đến 10/6/2016:** Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Trung ương Đoàn**

- Ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Giao các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn chủ trì tham mưu các nội dung cụ thể như sau:

+ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tham mưu chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn tuyên truyền về cuộc bầu cử.

+ Văn phòng Trung ương Đoàn phụ trách xây dựng và triển khai tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn.

+ Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn - Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - tổ chức triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong các các cấp bộ Hội, các tổ chức thành viên của Hội, hội viên.

+ Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong sinh viên, trí thức trẻ.

+ Ban Quốc tế Trung ương Đoàn phối hợp với Đảng ủy Ngoại nước và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho các thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động, công tác ở nước ngoài.

+ Viện Nghiên cứu Thanh niên chủ trì thăm dò dư luận xã hội trong thanh niên về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, có báo cáo cụ thể bằng văn bản cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

+ Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn có trách nhiệm quán triệt phổ biến các nội dung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho cán bộ trong đơn vị. Các ban phong trào thuộc Trung ương Đoàn chủ động đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cụm được phân công phụ trách.

### **2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc**

- Căn cứ hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở địa phương, đơn vị mình.

- Tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí ở địa phương, đơn vị thực hiện tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên.

- Phối hợp với đơn vị chức năng của từng địa phương, tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử theo phân công của Ban Tổ chức.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo cuối mỗi đợt tuyên truyền, đề nghị gửi về Trung ương Đoàn trực tiếp qua Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, địa chỉ: số 60 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để việc tổ chức tuyên truyền hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các ban, đơn vị, các cơ quan báo chí của Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nơi nhận:**

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Lưu TG, VP. *nc*



**Nguyễn Xuân Hùng**